

ชื่อเรื่อง : การศึกษารายกรณีแบบบูรณาการ เพื่อให้ความช่วยเหลือเด็ก  
ที่ถูกทารุณกรรม ในจังหวัดพิจิตร

ผู้วิจัย : นางณภัศ ฐิตะประเสริฐ, นฤมล ศรีบุญชร, พัชรินทร์ จัตรคำฝัน

อาจารย์ที่ปรึกษา : รองศาสตราจารย์บุหงา วชิระศักดิ์มงคล

ประเภทสารนิพนธ์ : การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง กศ.ม.สาขาวิชาจิตวิทยาการแนะแนว  
มหาวิทยาลัยนครสวรรค์, 2550

## บทคัดย่อ

การศึกษาค้นคว้าครั้งนี้ เพื่อศึกษาสภาพความเป็นอยู่และรูปแบบของการทารุณกรรมของนักเรียนในจังหวัดพิจิตร โดยการศึกษารายกรณี (case study) แบบบูรณาการการช่วยเหลือจากทีมสหวิชาชีพ ซึ่งประกอบด้วย แพทย์ พยาบาล อัยการ ตำรวจ ครู นักจิตวิทยา นักสังคมสงเคราะห์และผู้ที่เกี่ยวข้องกับกรณีศึกษา กลุ่มตัวอย่างเป็นนักเรียนของโรงเรียนในเขตจังหวัดพิจิตร ที่ถูกทารุณกรรมและแจ้งเหตุมาที่สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดพิจิตร ช่วงเดือนมิถุนายน 2550 ถึงวันที่ 31 มกราคม 2551 คณะผู้ศึกษาเลือกแบบเฉพาะเจาะจงไว้เป็นกรณีศึกษา โดยใช้ความร่วมมือในกระบวนการเก็บข้อมูลและโอกาสที่จะประสบความสำเร็จในการช่วยเหลือในระยะสั้น เป็นเกณฑ์ในการคัดเลือกซึ่งคัดเลือกได้จำนวน 5 กรณี โดยกระบวนการในการดำเนินงานตามขั้นตอนของการศึกษารายกรณีเป็นหน้าที่ของผู้ศึกษาซึ่งทำหน้าที่ในการประสานงานกับทีมสหวิชาชีพตลอดกระบวนการของการศึกษารายกรณี นับตั้งแต่การเก็บรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูล การวางแผนการช่วยเหลือ การดำเนินการช่วยเหลือ การติดตามและรายงานผล การศึกษาเป็นรายกรณีครั้งนี้อาศัยเครื่องมือ ได้แก่ การสังเกต การสัมภาษณ์ การเยี่ยมบ้าน การประชุมรายกรณี นอกจากนี้มีเทคนิควิธีเฉพาะวิชาชีพที่สหวิชาชีพเป็นผู้ใช้เครื่องมือเพื่อให้ได้ข้อมูลและการช่วยเหลือ การวิเคราะห์ข้อมูลใช้การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงพรรณนา

ผลการศึกษา พบว่า

### 1. สภาพความเป็นอยู่ของเด็กนักเรียนที่ถูกทารุณกรรมในจังหวัดพิจิตร

สภาพความเป็นอยู่ของกรณีศึกษา มีความคล้ายคลึงกัน คือ ครอบครัวมีฐานะทางเศรษฐกิจต่ำ ประกอบอาชีพรับจ้างทั่วไป มีรายได้ไม่แน่นอน มีหนี้ในส่วนที่ต้องใช้จ่ายในชีวิตประจำวัน สภาพที่อยู่อาศัยคับแคบ นอนรวมกันในห้องโถงใหญ่ สำหรับความสัมพันธ์ใน

ครอบครัวส่วนใหญ่จะไม่มี ความผูกพันกัน ให้ความสำคัญกับเด็กน้อย ผู้ปกครองได้รับการศึกษา ระดับประถมศึกษา ไม่มีความรู้ความสนใจในการอบรมเลี้ยงดูเด็ก

## 2. รูปแบบการทารุณกรรมที่กรณีศึกษาได้รับ

พบว่า เป็นการทารุณกรรมทางเพศ โดยการข่มขืน จำนวน 4 ใน 5 กรณี และมีจำนวน 3 กรณีที่ถูกบุคคลในครอบครัวเป็นผู้กระทำ คือ บิดาโดยสืบสันดาน จำนวน 2 กรณี บิดาเลี้ยง จำนวน 1 กรณี ซึ่งการกระทำโดยบุคคลในครอบครัว ได้ข่มขืนในช่วงเวลากลางคืน ที่ทุกคนในครอบครัวนอนรวมกัน กรณีถูกบุคคลภายนอกครอบครัวข่มขืน ผู้กระทำเป็นคนรู้จัก คั่นเคย อาศัยอยู่ใกล้เคียงกัน หลอกล่อให้ออกไปข้างนาซึ่งเป็นที่ดินตาคน และใช้เป็นที่พักข่มขืน กรณีศึกษาถูกกระทำมาเป็นระยะเวลานานกว่าปี เพราะไม่กล้าขอความช่วยเหลือจากคนอื่น เนื่องจากถูกข่มขู่ว่าจะฆ่า

ในลักษณะการล่วงละเมิดทางเพศทั้ง 4 กรณี ผู้กระทำมีสติสัมปชัญญะ จำนวน 2 กรณี และไม่มีสติสัมปชัญญะจากการเมาสุรา จำนวน 2 กรณี และทั้ง 4 กรณี ครูเป็นผู้สังเกตพบจากพฤติกรรมเหม่อลอย แยกตัว หวาดกลัว หลบหน้า ของกรณีศึกษา ครูจึงศึกษาข้อมูลทั้งจากกรณีศึกษาและเพื่อน จนกรณีศึกษาไว้วางใจให้ข้อมูลการถูกทารุณกรรมทางเพศ ครูจึงเป็นผู้พาไปแจ้งเหตุที่สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดพิจิตร เพื่อดำเนินการให้ความช่วยเหลือต่อไป

กรณีศึกษา 1 ใน 5 กรณี ถูกทารุณกรรมทางร่างกาย คือ ถูกทุบตีด้วยมือและท่อนไม้ จากบิดาโดยสืบสันดาน จนมีรอยฟกช้ำทั่วร่างกาย สามารถสังเกตเห็นได้ และบางครั้งเกิดบาดแผล เช่น ศีรษะแตก เด็กถูกกระทำเนื่องจากบิดาเป็นคนอารมณ์ฉุนเฉียวง่าย โมโหง่ายและไม่สามารถควบคุมอารมณ์ของตนเองได้ เมื่อกรณีศึกษาขัดใจและไม่ปฏิบัติตามคำสั่ง กรณีศึกษาขอความช่วยเหลือจากตาที่อยู่อีกต่างจังหวัด จึงได้พาเด็กไปแจ้งความที่สถานีตำรวจภูธรบึงนาราง และเข้ารับการรักษาพยาบาลที่โรงพยาบาลโพทะเล จากนั้นทางศูนย์ปฏิบัติการช่วยเหลือเด็กและสตรีในภาวะวิกฤต หรือศูนย์พึ่งได้ (OSCC) ของโรงพยาบาลจึงแจ้งเหตุไปที่สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดพิจิตร เพื่อดำเนินการให้ความช่วยเหลือต่อไป

3. ประสิทธิภาพของการช่วยเหลือกรณีศึกษา ทั้ง 5 กรณี ได้รับการช่วยเหลือจนอยู่ในวิสัยที่จะฟื้นการทารุณกรรมได้ โดยได้รับการตรวจสภาพร่างกายและได้รับการรักษาทางการแพทย์ จนหายเป็นปกติดี การช่วยเหลือทางสภาพจิตยังอยู่ในกระบวนการเยียวยารักษาของจิตแพทย์ และนักจิตวิทยา สำหรับกรณีศึกษาที่ตั้งครรภ์ 1 กรณี ได้ส่งไปรับการช่วยเหลือจากสถานคุ้มครองและพัฒนาอาชีพบ้านสองแควจังหวัดพิษณุโลก ส่วนอีก 3 กรณี ส่งไปรับการช่วยเหลือ

จากบ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดนครสวรรค์ มีการจัดหาที่พักใหม่ให้กรณีศึกษาทั้ง 4 ราย ยกเว้นกรณีที่ถูกทารุณกรรมทางเพศโดยบุคคลในครอบครัวยังคงอาศัยอยู่กับครอบครัว กรณีศึกษาทั้ง 5 กรณีอยู่ระหว่างการดำเนินการทางกฎหมายในชั้นศาล